
 

ส ำเนำ 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน 
สมัยวิสำมัญ  สมยัที่  1  ประจ ำปี  2564 

วันศุกร์ที่  23  เมษำยน  2564 
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน 

 

 
 

ประกอบ 
 
 

1.  เรื่อง  พิจำรณำขอควำมเหน็ชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิน่  เพิม่เติม (ฉบบั
ที่  4) 

2.  เรื่อง  โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 
3.  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงข้อบญัญตัิองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลสองคอน   

         ประจ ำปี  2564 
 
  
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน   
อ ำเภอฟำกท่ำ   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 



ส ำเนำ 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน  

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่   1  ประจ ำปี  2564 
วันศุกร์ที่  23  เมษำยน  2564   

  ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน 

ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายเมฆินทร์    อินทะยศ ประธานสภา ฯ เมฆินทร์    อินทะยศ  
2 นางอรทัย    ค าอ้าย รองประธานสภา ฯ อรทัย    ค าอ้าย  
3 นางสุจินันท์  ค าอ้าย สมาชิกสภา อบต.ม.6 สุจินันท์  ค าอ้าย  
4 นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ สมาชิกสภา อบต.ม.6 เอี่ยม  แก้ววังอ้อ  
5 นายสังเวียน  พันแพง สมาชิกสภา อบต.ม.5 สังเวียน  พันแพง  
6 นายดิเรก  บุญเทศ เลขานุการสภา อบต. ดิเรก  บุญเทศ  
7 นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์ สมาชิกสภา อบต.ม.1 กิตติพงษ์  เอียวงษ์  
8 นายม่วน  สวนงอก สมาชิกสภา อบต.ม.9 ม่วน  สวนงอก  
9 นายอ าคา  เมืองบัวผัน สมาชิกสภา อบต.ม.4 อ าคา  เมืองบัวผัน  

10 นายวันชัย  ปีลา สมาชิกสภา อบต.ม.9 วันชัย  ปีลา  
11 นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา สมาชิกสภา อบต.ม.2 นภัสวรรณ  ทิพปัญญา  
12 นางแสงรุณ  สีกา สมาชิกสภา อบต.ม.7 แสงรุณ  สีกา  
13 นางรัดดา  เพียงตา สมาชิกสภา อบต.ม.8 รัดดา  เพียงตา  
14 นางจ ารัส  ท้าววงษ์ สมาชิกสภา อบต.ม.3 จ ารัส  ท้าววงษ์  
15 นายธีรนัย  อินฟากท่า สมาชิกสภา อบต.ม.5 ธีรนัย  อินฟากท่า  
16 นายสาลี  จันท าโรง สมาชิกสภา อบต.ม.4 สาลี  จันท าโรง  
17 นางนวลศรี  เข็มทิศ สมาชิกสภา อบต.ม.3 นวลศรี  เข็มทิศ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว นายก  อบต.สองคอน สุนีย์  อุ้ยแก้ว  
2 นายประเสริฐ  จันทร์สูง รองนายก  อบต.สองคอน ประเสริฐ  จันทร์สูง  
3 ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ รองนายก  อบต.สองคอน ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ  
4 นางสาวพรพิมล  ก ามาแสน เลขานุการนายก อบต.สองคอน พรพิมล  ก ามาแสน  
5 นายบ ารุง  จันโสดา ผู้อ านวยการกองช่าง บ ารุง  จันโสดา  
6 นายณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล นายช่างโยธาช านาญงาน ณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล  
7 นางค าแพง  เลิศลักษณ์สกุล หัวหน้าส านักปลัด ค าแพง  เลิศลักษณ์สกุล  
8 นางสาวขนิษฐา  ผุยดา ผู้อ านวยการกองคลัง ขนิษฐา  ผุยดา  
9 นางสาวนฤนาถ  ปั้นนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นฤนาถ  ปั้นนาง  

10 นางสาวกัญญารัตน์  ชมช่ืน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กัญญารัตน์  ชมช่ืน  
 
 
ผู้ไม่มาประชุม  

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
- - - - - 

 
ผู้เข้าประชุม          17 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     10 คน 
ผู้ไม่มาประชุม          -  คน 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00   น. 
 

เลขานุการสภา บัดนี้  มี  ส.อบต.สองคอน  มาประชุมกันจ านวน  17 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม
แล้ว  จึงขอเชิญประธานสภา  อบต.สองคอน   จุดเทียนธูป  บูชาพระรัตนตรัยและ
ขึ้นท าหน้าท่ีด าเนินการ   กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป  

ประธานสภา ด าเนินการจุดเทียนธูป   บูชาพระรัตนตรัย   แล้วกลับมา  ณ  ท่ีนั่ง ได้กล่าว
ขอบคุณและเปิดประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้   

ระเบียบวำระที่  1 เร่ือง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธานสภา               ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

1.1  เรื่อง   แจ้งกำรขอให้เปิดสมัยประชุมวิสำมัญ  สมัยที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ.
2564  โดยแจ้งให้ทราบว่าเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  
2564  และได้อ่านประกาศอ าเภอฟากท่า  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2564  ด้วย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2564  เพื่อให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4)   

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  55  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
นายอ าเภอฟากท่า  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ.2564  ต้ังแต่วันท่ี  16  เมษายน  2564  
เป็นต้นไป  ท้ังนี้มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน  ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เดือนเมษายน  
พ.ศ.2564  ลงนาม นายสุพัฒน์  ศรีสวัสด์ิ  นายอ าเภอฟากท่า  

ท่ีประชุม           รับทราบ 
 

ระเบียบวำระที่  2 เร่ือง  รับรองรำยงำนกำรประชุม สภำ อบต.สองคอน  สมัยสำมัญ  ประจ ำปี  
2564  สมัยแรก  วันพฤหัสบดีที่  4  กุมภำพันธ์  2564 

ประธานสภา            เลขานุการสภาได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมสภา  อบต.สองคอน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี   2564  สมัยแรก  วันพฤหัสบดีท่ี  4  
กุมภาพันธ์  2564  แจกจ่ายให้ท่าน  ส.อบต. ทุกท่านแล้ว   ขอเชิญเลขานุการ
สภา อบต.ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

เลขานุการสภาฯ              เรียนท่านประธานสภา,  สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมใน
ฐานะเลขานุการสภาฯ  ได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  
ประจ าปี  2564  สมัยแรก  วันพฤหัสบดีท่ี  4  กุมภาพันธ์  2564  มีจ านวน  



28  หน้า  ไม่ทราบว่ามีท่าน  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใน
บันทึกการประชุมฯ ก็ขอให้แจ้งต่อท่ีประชุม 
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ประธานสภา             มีไหมครับ  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างใดหรือไม่  ถ้าไม่มี

ถือว่าท่ี ประชุมสภา อบต.  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.  สองคอน  
สมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี   2564  สมัยแรก  วันพฤหัสบดีท่ี   4  
กุมภาพันธ์  2564   

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.สองคอน สมัยสามัญ  
ประจ าปี  2564  สมัยแรก  วันพฤหัสบดีท่ี  4  กุมภาพันธ์  2564   

 
ระเบียบวำระที่  3    เร่ืองกระทู้ถำม 
   ไม่มี 
 
 
ระเบียบวำระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
                    4.1  เร่ือง  พิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลสองคอน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วม

การประชุมทุกท่าน  สืบเนื่องจากการประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  
2564  สมัยแรก  วันพฤหัสบดีท่ี  4  กุมภาพันธ์  2564  วาระท่ี 5.2 ประชุม 
เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ซึ่งมีมติท่ี
ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน  จ านวน  5  ท่าน  ดังนี้ 

1. นายสังเวียน  พันแพง    ส.อบต.หมู่ท่ี  5  เป็นประธาน 
2. นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์  ส.อบต.หมู่ท่ี  1  เป็นกรรมการ 
3. นายม่วน  สอนงอก      ส.อบต.หมู่ท่ี  9  เป็นกรรมการ 
4. นางแสงรุณ  สีกา      ส.อบต.หมู่ท่ี  7  เป็นกรรมการ 
5. นางจ ารัส  ท้าววงษ์      ส.อบต.หมู่ท่ี  3  เป็นเลขานุการ 

ท่ีประชุม            รับทราบ 
 
ระเบียบวำระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม่ 

5.1  เรื่อง  พิจำรณำขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
ประธานสภาฯ            ต่อไปเป็นเรื่องให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับ

ท่ี 4)  ก่อนท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  จะได้น าเสนอถึง
เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนฯเพิ่มเติม  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ  แจ้งถึงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้กับทางสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบ   
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับท่ี  3)   พ.ศ. 2561  ข้อ  9  ให้ยกเลิกความในข้อ  22  ขอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี  2)  
พ.ศ.2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  ข้อ  22  เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
             (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537  ด้วย 

       เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมท้ังปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

และหนังสืออ าเภอฟากท่า ท่ี อต 0023.13/ว379  ลงวันท่ี  5  
กุมภาพันธ์  2564  อ าเภอฟากท่าได้รับแจ้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามท่ีแจ้ง
แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และกระทรวงมหาดไทย
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 
5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ใน
สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19  จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ดิฉันขอช้ีแจงระเบียบเพียงเท่านี้
ค่ะ 
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ประธานสภาฯ            ขอขอบคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนท่ีได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย
ทางราชการเกี่ยวกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 4 ) ก็ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนทุกท่านได้
พิจารณาตามโครงการให้ละเอียดรอบคอบ ดังนั้นจึงขอให้ทางผู้บริหาร  
อบต.  ได้ช้ีแจงและน าเสนอหลักการและเหตุผลความจ าเป็นและโครงการ
เพื่อให้สมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   

นายกฯ       ส าหรับเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี  4)  เพื่อแก้ไปปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน  จึงมีการ
เพิ่มเติมแผนเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน  กระผมขอให้ท่านเปิดดูตามเอกสารท่ีแจกให้ด้วยครับ   
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน  อ ำเภอฟำกท่ำ  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
  โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
 โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ยุทธศำสตร์ที่  3   กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน         
3.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง
ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน รางระบายน้ า) 

- - - - - - - - 1 180,000 1 180,000 

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง  
ซ่อมแซม  ปรับปรุงระบบประปา  จัดหาน้ า
ในการอุปโภค ) 

- - - - - - - - 1 500,000 1 500,000 

3.6 แผนงานเคหะและชุมชน  (ก่อสร้าง  
ซ่อมแซม  ปรับปรุงแหล่งน้ า ขุดลอกล า
เหมือง คู คลองใช้เพ่ือการเกษตร ) 

- - - - - - - - 2 5,485,000 2 5,485,000 

รวม - - - - - - - - 4 6,165,000 4 6,165,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 4 6,165,000 4 6,165,000 
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(แบบ ผ.01) 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

    แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4)      
  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน  อ ำเภอฟำกท่ำ   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   ก .ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู ่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีดี  
 -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
3.2  แผนงำนเคหะและชุมชน (ก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำถนน รำงระบำยน้ ำ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดวำ่ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

1 ซ่อมแซมพนังกั้นน้ าบริเวณ
สะพานห้วยไข่เขียด – โพนดู่  
ม.2 

เพ่ือป้องกันน้ า
เซาะถนน 

ยาว 25  ม.  
สูง   3  ม. 
กว้าง  1.20  ม. 
หนา 0.20 ม. 

- - - - 180,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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(แบบ ผ.02) 



 
 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

    แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4)      
  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน  อ ำเภอฟำกท่ำ   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   ก .ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู ่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีดี  
 -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
3.5 แผนงำนเคหะและชุมชน  (ก่อสร้ำง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงระบบประปำ  จัดหำน้ ำในกำรอปุโภค) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดวำ่ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

1 ก่อสร้างถังเก็บน้ า  คสล. 
บริเวณบ้านนางทุ่น  ปัญญาสงค์
ม.5 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ า  
ในการอุปโภค  
บริโภค 

กว้าง  4  ม. 
สูง  3   ม. 
ยาว  6 ม. 
พร้อมระบบสูบน้ า 

- - - - 500,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์  113 
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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(แบบ ผ.02) 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) 
ส ำหรับ  ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด         

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน  อ ำเภอฟำกทำ่   จงัหวัดอุตรดิตถ์ 

   ก .ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี  
 -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
3.6 แผนงำนเคหะและชุมชน  (ก่อสร้ำง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงแหล่งน้ ำ ขุดลอกล ำเหมือง คู คลองใช้เพือ่กำรเกษตร ) 

 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดวำ่ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

1 ก่อสร้างคลองเหมืองส่งน้ า คสล. 
สายนาอ่าง  ม.2 

เพ่ือให้มีแหล่งน้ า
ใช้ในการเกษตร 

ช่วงที่  1  
ยาว 465  ม.  
กว้าง  1.20  ม. 
สูง  1.00 ม. 
หนา 0.12 ม. 
ช่วงที่  2 
ยาว 480  ม.  
กว้าง  1.00  ม. 
สูง  1.00 ม. 
หนา 0.12 ม. 
ช่วงที่  3 
ยาว  370  ม.  
กว้าง  1.00  ม. 
สูง  1.00 ม. 
หนา 0.12 ม. 

- - - - 2,985,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตร พ้ืนที่ 
โดยประมาณ 1,200  
ไร่ 

กองช่าง 
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(แบบ ผ.02/1) 



 
 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) 
ส ำหรับ  ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด        

  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน  อ ำเภอฟำกท่ำ   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   ก .ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู ่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีดี  
 -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
3.6 แผนงำนเคหะและชุมชน  (ก่อสร้ำง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงแหล่งน้ ำ ขุดลอกล ำเหมือง คู คลองใช้เพือ่กำรเกษตร ) 
 

 

 
 
 
 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดวำ่ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

2 ก่อสร้างฝาย  คสล.  นาบ้าน
กลาง  ม.3 

เพ่ือให้มีแหล่งน้ า
ใช้ในการเกษตร 

สันฝายกว้าง  32 ม.  
ยาว  10  ม. 
สูง  2.50  ม. 
หนา 0.70  ม. 
 

- - - - 2,500,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตร พ้ืนที่ 
โดยประมาณ  200  
ไร่ 

กองช่าง 
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(แบบ ผ.02/1) 



 
 

บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลสองคอน 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้เก็บยะบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี  
ต.สองคอน 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  
จ านวน  1  คัน 
 

- - - 2,400,000 - ส านักปลัด 

2 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
จ านวน  1 คัน  

- - - - 2,633,000 ส านักปลัด 

3 เคหะชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

ใช้ในการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน 

จัดซื้อเครื่องตบดิน  จ านวน  1 
เครื่อง 

- - - 21,000 - กองช่าง 

   
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.03) 
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นายก อบต.สองคอน                 ตามท่ีกระผมได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วข้างต้นนั้น  ซึ่งมีเหตุผลและความจ าเป็นใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 4) โดยขอให้ความเห็นชอบต่อสภาเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป   

ประธานสภา   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ได้น าเสนอเหตุผลและความ
จ าเป็นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 4)  ต่อสภาข้างต้น มีสมาชิกสภาท่านใดมี
ประเด็นท่ีจะซักถามหรือมีข้อสงสัยขอเรียนเชิญ 

ท่ีประชุม    ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นอภิปรายและซักถาม
ผู้บริหารกันอย่างกว้างขวางกันอย่างเป็นจ านวนมาก ซึ่งประธานสภาฯก็ได้อนุญาตให้สมาชิก
ฯผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายโดยสลับกับ
อนุญาตให้ผู้บริหารฯได้ช้ีแจงตอบประเด็นปัญหาเป็นระยะๆซึ่งท่ีประชุมได้อภิปรายกันอย่าง
กว้างขวางจนกระท่ังไม่มีสมาชิกฯผู้ใดประสงค์ท่ีจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอีก 

ประธานสภา   ตามท่ีท่านได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 4)   มีสมาชิกสภาท่านใด  มีประเด็นข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติม  อีกหรือไม่  ถ้าไม่
มี  ผมขอมติท่ีประชุมท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดท่ีเห็นว่าสมควรเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 4)  โปรดยกมือครับ   (สมาชิกสภา อบต.  ยกมือ  16  ท่าน) 

ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 4)   เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือมีความเห็นแย้ง   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  เห็นชอบ 16        เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
  ไม่มาประชุม -                เสียง 
  งดออกเสียง 1               เสียง 
 
ประธานสภาฯ  ได้ประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมและกล่าวว่า เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้  มีมติ

เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 4) ตามท่ีผู้บริหารฯ  เสนอด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการคัดค้านหรือมีความเห็นแย้ง  และให้ไปด าเนินการตามระเบียบและ
ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป    

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขณะนี้เราก็ได้ประชุมกันมานาน
พอสมควรแล้ว  และขณะนี้เป็นเวลา  10.30  น.  กระผมขอพักการประชุมไว้เพียงแค่นี้
ก่อน  เพื่อพักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมก่อน  แล้วเราจะมาประชุมในระเบียบ
วาระท่ี  5.2  ต่อในเวลา  10.45 น.  เชิญพักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมครับ 

เลขานุการสภา  บัดนี้ เวลา 10.45 น. ผมขอด าเนินการตามข้อ 25 ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิก
สภาอบต.ท่ีได้ลงช่ือไว้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา ทุกท่านเข้าท่ีประชุม มี
สมาชิกสภา อบต.อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม  จ านวน  17  คน ถือว่าครบองค์
ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.สองคอนประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ  
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5.2 เร่ือง  โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 
 

ประธานสภาฯ กล่าวว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2554   โดยให้ 
ส.อบต.  ได้พิจารณาให้ละเอียดรอบครอบ  ดังนั้นจึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ได้น าเสนอช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลในการขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2564  เพื่อให้สมาชิกสภาฯ  ได้ร่วมกันพิจารณา   อนุมัติและก่อนท่ีนายก  อบต.  จะ
ได้น าเสนอขออนุมัติการโอนงบประมาณฯ     ขอเชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาการปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ   ได้ช้ีแจงระเบียบข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้  ส.อบต.  ทราบ  ขอเชิญ 

ผู้อ านวยการกองคลัง ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นท่ีดิฉันจะได้ช้ีแจง
ระเบียบข้อกฎหมายให้ทางสภาแห่งนี้ทราบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541   หมวด  4    การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ    ข้อ    27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ   ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน   หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     จึงน าเสนอข้อระเบียบฯให้ 
ส.อบต.  ทราบและด าเนินการพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน 
                               ต าบลสองคอนท่ีช้ีแจงข้อกฎหมายให้ ส.อบต.ทราบและต่อไป  ขอเชิญนายก  อบต. 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ   กระผมนายสุนีย์   อุ้ยแก้ว    

นายก  อบต.   ขอน าเสนอเหตุผลการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้  สืบเนื่องจาก
กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนะธรรม  ได้จัดต้ังงบประมาณเพื่อจัดซื้อเก้าอี้อนุบาล     
โฟเมก้า  จ านวน  51  ตัว โดยต้ังงบประมาณไว้ท่ี  13,770  บาท  แต่ไม่สามารถจัดซื้อ
เก้าอี้อนุบาลโฟเมก้าในราคาท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติฯได้  เนื่องจากราคาท่ีต้ังไว้ต่ ากว่าราคา
ท้องตลาดปัจจุบัน  เป็นตัวละ  380  บาท  จึงมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะต้องมี
งบประมาณมาบริหารจัดการ ในเรื่องนี้    ประกอบกับมีแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2541   ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์   ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ   ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน   หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     ซึ่งกระผมได้ตรวจสอบงบประมาณจากเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณและหน่วยงานการคลังแล้ว    มีงบประมาณเพียงพอท่ีให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อด าเนินการตามรายการดังกล่าว    ดังนั้นจึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย จ านวน  
1  รายการดังนี้  คือ    
      หน่วยงำนที่ขอโอนงบประมำณ (กองกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

เดิม   
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ  จัดซื้อเก้าอี้อนุบาลโฟเมก้า  เป็นเงิน  
13,770  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาลโฟมเมก้า  จ านวน  51  ตัวๆละ  
270.-บาท  เป็นเงิน  13,770.-บาท  ซึ่งไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ 
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จ าเป็นต้องซื้อโดยยึดหลักประหยัดตามราคาท้องตลาด  ส าหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สองคอน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)   

                                    ใหม่  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ  จัดซื้อเก้าอี้อนุบาลโฟเมก้า  เป็นเงิน  
13,770  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาลโฟมเมก้า  จ านวน  51  ตัวๆละ  
380.-บาท  เป็นเงิน  19,380.-บาท  ซึ่งไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จ าเป็นต้องซื้อโดยยึดหลักประหยัดตามราคาท้องตลาด  ส าหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สองคอน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)           
 หน่วยงำนงำนที่ขอโอนลดงบประมำณ  (กองกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

       แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  
รายการ  โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.สองคอน  จ านวน  20,000. -บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมโครงการ  เช่นค่าวัสดุ  และค่าอุปกรณ์  
ค่าอาหารเครื่องด่ืม  ค่าชุดกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของ
เด็กก่อนปฐมวัย  ให้รู้จักการอยู่ร่วมกัน  กฎ  กติกา  มารยาทต่างๆ  ตามมาตรา  16(9) ,  
(10)  และ  (14)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และตามมาตรา 67 (5)  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และฉบับท่ี  5  พ.ศ.2546  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน  และประถมศึกษา 
(00212)  คงเหลืองบประมาณ  20,000.- บาท โดยขอโอนลดมาเพิ่มเติมเป็นจ านวน  
5,610.-บาท 

            กล่าวโดยสรุปการขอโอนงบประมาณมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2564  จากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวด
ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น  รายการ  โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.สองคอน  ซึ่งปัจจุบัน
คงเหลือถือจ่ายได้อยู่  20,000.-  บาท  โดยขอโอนมาจ านวน  5,610.-  บาท  หลังจาก
การขอโอนงบประมาณรายจ่ายแล้ว  ยังคงเหลืองบประมาณถือจ่ายประเภทนี้ได้อีกจ านวน  
14,390.-  บาท  ซึ่งอ านาจการให้โอนงบประมาณรายจ่ายเป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นตามท่ี  ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน ปลัด อบต.  ได้ช้ีแจงข้อระเบียบ
ให้  ส.อบต.  ทราบข้างต้น  ดังนั้นกระผมจึงขออนุมัติต่อสภาอบต. สองคอน  พิจารณาให้
ความเห็นชอบอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้น  ต่อไป 

ประธานสภา ตามท่ีนายก อบต. ได้น าเสนอช้ีแจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นเกี่ยวกับการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ  2564  ขอโอนงบประมาณเพิ่มเติม   จ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาลโฟมเมก้า จ านวนเงิน  5,610.- บาท  มีสมาชิกสภา  อบต. 
ท่านใด    มีข้อสงสัยจะพิจารณาซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
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ท่ีประชุม  ปรากฏว่า  ได้มีสมาชิกสภาฯ  ได้แสดงความคิดเห็นอภิปราย   และซักถามผู้บริหารกัน

อย่างกว้างขวางเป็นจ านวนมาก   ซึ่งประธานสภาฯ ก็ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ผู้ประสงค์ท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย   ได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย โดยสลับกับอนุญาตให้
ผู้บริหารฯ  ได้ช้ีแจงหรือตอบประเด็นปัญหา เป็นระยะๆ ซึ่งท่ีประชุมได้ 
อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง   จนกระท่ังไม่มีสมาชิกฯ  ผู้ใดประสงค์ท่ีจะอภิปรายหรือจะแสดง
ความคิดเหน็อีก 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาผู้ใดท่ีจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นสอบถามอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอ
มติท่ีประชุม  สมาชิกสภาผู้ใดท่ีเห็นสมควร ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ขอโอน 
งบประมาณเพิ่มเติม  เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าจัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาลโฟมเมก้า ตามท่ีนายก อบต.  
เสนอขอโอนฯ ได้โปรดยกมือขึ้น  ( ส.อบต. ยกมือ   16  คน )   

มติท่ีประชุม           เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้โอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปี  2564  ขอโอน                 
                               งบประมาณเพิ่มเติม  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาลโฟมเมก้า  เสนอ 
                               ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
  เห็นชอบอนุมัติ  16  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  
  ไม่มาประชุม  -  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง  
                   

5.3  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน   
              ประจ ำปี  2564 

ประธานสภาฯ                  ต่อไปเป็นเรื่อง พิจารณาเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                            
                                งบประมาณ  2564  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อ 
                                คอมพิวเตอร์   ALL In One  ส าหรับงานส านักงาน  และก่อนท่ีนายก  อบต.  จะได้ขอ 
                                อนุมัติการโอนขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดอบต.  ในฐานะ 
                                เจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวข้องในการโอน 
                                ให้ท่ีประชุมทราบ   เพื่อประกอบการพิจารณา 
ผู้อ านวยการกองคลัง         เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณก่อนท่ีจะให้ ท่านนายก  
รักษาราชการแทน        อบต.  ได้ช้ีแจงให้รายละเอียดขออนุมัติการโอนฯ ดิฉันขอช้ีแจงระเบียบฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ปลัด  อบตสองคอน     การพิจารณาอนุมัติการโอนฯ  แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งเป็นอ านาจ

ของสภา อบต.  ดังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปี  พ.ศ. 2541  หมวด 4  บัญญัติในการโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณในข้อ  29   การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น  จึงน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ  ทราบและ
ด าเนินการพิจารณาต่อไป 
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ประธานสภา   ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน  ปลัด  อบต.  ท่ีได้ช้ีแจง
ระเบียบกฎหมายทางราชการเกี่ยวกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายให้
สมาชิกสภา อบต.  รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ  และต่อไปขอเรียนเชิญนายก 
อบต.  ในฐานะผู้บริหารท่ีขออนุมัติต่อสภา  ขอเรียนเชิญ 

นายก  อบต.   กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  ผู้มีเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน  กระผม
นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ  ดังนี้   คือ  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการ  จัดซื้อคอมพิวเตอร์  ALL In One  ส าหรับงานส านักงาน  
งบประมาณต้ังไว้  34,000.-บาท  จะขอเปล่ียนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน
เพื่อความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน  และมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันท่ี  12  พฤษภาคม  
2563  กระผมจึงจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประเภทดังกล่าว  เพื่อให้ด าเนินการได้ต่อไปดังนี้  

                             ( เดิม ) แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ  จัดซื้อคอมพิวเตอร์  ALL In One  
ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  34,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์  ALL 
In One    ส าหรับส านักงานมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกน  หลัก  (4 Core)  มีความเร็ว 
   สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.1  GHz  หรือดีกว่าว  จ านวน  1  หน่วย 
-  มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  หรือ 
   ชนิด Solid State Drive  ความจุไม่น้อยกว่า  120 GB  จ านวน  1  หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
-  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T  
   หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  แบบ USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
จ านวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  17,000.-บาท  เป็น  34,000.-บาท  ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันท่ี  12  
พฤษภาคม  2563  ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  อบต.สองคอน  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 
 

                              เป็น(ข้อควำม ใหม่ ) แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ รายการ  จัดซื้อคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  34,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์  
ส าหรับส านักงาน  มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
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-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกน  หลัก  (4 Core)  มีความเร็ว 
   สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.1  GHz  หรือดีกว่าว  จ านวน  1  หน่วย 

-   หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory  รวมในระดับ  
    (Level)  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  4  MB 
-   มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB 
-   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  หรือ 
   ชนิด Solid State Drive  ความจุไม่น้อยกว่า  250 GB  จ านวน  1  หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
-  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T  
   หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-   มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  แบบ USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง 
-   มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-   มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
จ านวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  17,000.-บาท  เป็น  34,000.-บาท  ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันท่ี  12  
พฤษภาคม  2563  ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  อบต.สองคอน  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 

                             กระผมจึงน าเสนอต่อสภา อบต. พิจารณาต่อไป  
ประธานสภา   ตามท่ี นายก อบต.  ได้น าเสนอขอความเห็นชอบการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ALL In One  ส าหรับงาน
ส านักงาน  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้เสนอไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  มี
สมาชิกท่านใดจะซักถามข้อสงสัยประเด็นใด  อย่างใดหรือไม่   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  
แสดงความคิดเห็นครับ  

ท่ีประชุม   ปรากฏว่า  ได้มีสมาชิกสภาฯ  ได้แสดงความคิดเห็นอภิปราย  และซักถามผู้บริหาร
กันอย่างกว้างขวางเป็นจ านวนมาก   ซึ่งประธานสภาฯ ก็ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ผู้ประสงค์ท่ี
จะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย   ได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย    โดยสลับกับ
อนุญาตให้ผู้บริหารฯ  ได้ช้ีแจงหรือตอบประเด็นปัญหา เป็นระยะๆ ซึ่งท่ีประชุมได้อภิปราย
กันอย่างกว้างขวาง   จนกระท่ังไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดประสงค์ท่ีจะอภิปรายหรือจะแสดงความ
คิดเห็นอีก 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาผู้ใดท่ีจะอภิปราย  หรือแสดงความคิดเห็นสอบถามอีกหรือไม่   ถ้าไม่
มีผมขอมติท่ีประชุม   สมาชิกสภาผู้ใดท่ีเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน     ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันท่ี  12  
พฤษภาคม  2563  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)  ตามท่ีนายก อบต. สองคอน เสนอขอได้โปรดยกมือขึ้น (ส.อบต. 
ยกมือ 16 คน) 
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณฯ ตามท่ีนายก  
อบต. สองคอน   เสนอด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

   เห็นชอบ  16    เสียง 
   ไม่รับเห็นชอบ      - ไม่มี  
   ไม่มาประชุม   - เสียง 
   งดออกเสียง   1 เสียง 
ประธานสภาฯ  ประธานสภากล่าวว่า เป็นอันว่าท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค า

ช้ีแจงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ  จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันท่ี  12  
พฤษภาคม  2563  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)  ตามท่ีนายกฯ  เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   

ประธานสภาฯ            ท่านสมาชิกสภา อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขณะนี้เราก็ได้ประชุมกันมา
นานพอสมควรแล้ว  และขณะนี้เป็นเวลา  12.00  น.  กระผมขอพักการประชุมไว้
เพียงแค่นี้ก่อน  เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน  แล้วเราจะมาประชุมในระเบียบ
วาระท่ี  6  เรื่องอื่นๆ  ต่อในเวลา  13.00 น.  เชิญพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 

เลขานุการสภา    บัดนี้ เวลา 13.00 น. ผมขอด าเนินการตามข้อ 25 ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิก
สภาอบต.ท่ีได้ลงช่ือไว้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา ทุกท่านเข้าท่ีประชุม มี
สมาชิกสภา อบต.อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม  จ านวน  17  คน ถือว่าครบองค์
ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.สองคอนประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

 
ระเบียบวำระที่  6 เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภาฯ ประธานสภากล่าวว่าต่อไปเป็นระเบียบวาระอื่นๆ  ในท่ีประชุมแห่งนี้มีผู้ใดมีเรื่องท่ีจะแจ้ง 

หรือเสนอให้ท่ีประชุมได้ทราบหรือไม่เชิญครับ  ขอเชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

กระผมนายกิตติพงษ์  เอียวงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ท่ี  1  
กระผมมีเรื่องท่ีอยากปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารหรือข้าราชการ พนักงาน ว่าอยากให้ต้ัง
งบประมาณเอาไว้ซ่อมแซมถนนท่ีใช้ในการสัญจรเพื่อการเกษตร เพราะเวลาเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
ถนนบางสายจะเป็นหลุมบ่อท าให้ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก เมื่อเกิดปัญหาก็จะได้เอา
เงินมาใช้จ่ายได้ครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
 ดิฉันขอช้ีแจงดังนี้นะคะ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้จัดต้ังงบประมาณ  

แผนงานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทส ารองจ่าย  เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนท่ีเกี่ยวกับสาธารณภัยท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชนส่วนรวมโดยตรง  เช่น  วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  ภัยแล้ง ภัยหนาว เพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ยกตัวอย่าง
เช่น ถนน คสล. ใช้เพื่อการสัญจรไปท าการเกษตร แล้วโดนน้ ากัดเซาะจนท าให้ถนนขาด  
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                               ประชาชนได้รับความเดือนร้อน อย่างนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนสามารถน้ า

งบประมาณดังกล่าวออกมาซ่อมแซมได้  แต่ถ้าหากถนนดังกล่าวเป็นถนนลูกรัง  แล้วเป็น
หลุมเป็นบ่อ อย่างนี้ไม่สามารถน างบประมาณออกมาใช้ได้ จึงขอแนะน าว่าให้น าถนนสาย
ดังกล่าวบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดล าดับความส าคัญ เพื่อบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติในปีถัดไป ค่ะ 

นางอรทัย  ค าอ้าย เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน
นางอรทัย  ค าอ้าย  ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ดิฉันมี
เรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมคือ  ด้วยหมู่บ้านโพนดู่มีผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง หรือมีแต่
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  ท าให้มีขยะเยอะมาก ประชาชนก็ไม่สะดวกในการก าจัด
ขยะ จึงอยากน าเรียนปรึกษา คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ ว่าอยากให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคอนออกจัดเก็บขยะให้ โดยให้น าไปท้ิงในสถานท่ีๆหมู่บ้านจัดให้ โดยหมู่บ้าน
โพนดู่จะจ่ายค่าจัดเก็บให้ค่ะ ดิฉันก็มีเรื่องท่ีจะปรึกษาเพียงเท่านี้ค่ะ 

หัวหน้าส านักปลัด          เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่ วมประชุมทุกท่าน  ใน
เรื่องการออกจัดเก็บขยะนั้น ดิฉันอยากให้ทางหมู่บ้านโพนดู่ได้ส ารวจว่ามีกี่ครัวเรือนท่ีอยาก
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนออกไปจัดเก็บให้  แล้วแจ้งจ านวนให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอนทราบ เพื่อจะได้เสนอผู้บริหารพิจารณา  และจัดท าแผนการจัดเก็บขยะ
ต่อไปค่ะ 

นางจ ารัส  ท้าววงษ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน
นางจ ารัส  ท้าววงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ท่ี  3  ดิฉันมีเรื่อง
ท่ีจะปรึกษาคือ  เรื่องฝายนาบ้านกลาง สืบเนื่องจากกรมทางหลวงชนบทได้ท าการขยาย
สะพาน จึงได้ท าการทุบฝายนาบ้านกลาง  ท าให้ไม่มีท่ีกักเก็บน้ าไว้ เพื่อใช้ในการท า
การเกษตร จึงอยากจะขอร้องให้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในการก่อสร้างฝายนาบ้านกลางให้เกษตรกรได้มีน้ าใช้ค่ะ  ดิฉันก็มีเรื่องท่ีจะ
น าเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ     เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
ขอช้ีแจงดังนี้ค่ะ เนื่องจากฝายนาบ้านกลางต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นจ านวน
มาก  ซึ่งเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ท้ังนี้ดิฉันจะด าเนินการ
ประสานไปยังแผนพัฒนาจังหวัดให้นะคะ  แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ 

นายสังเวียน  พันแพง      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม
นายสังเวียน  พันแพง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ท่ี  5 กระผมมี
เรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม  1  เรื่อง  คือ  เรื่องประปาภูเขา ซึ่งท่อน าน้ าเป็นท่อ PVC  เป็น
ปัญหาความเดือดร้อนไม่ว่าจะฤดูแล้ง  หรือฤดูฝน ท่อก็จะมีปัญหาเช่น  โดนไฟไหม้บ้าง 
โดนท่อนซุงท่ีไหลมาตามน้ ากระแทกท าให้แตกบ้าง  กรรมการหมู่บ้านต้องเดินส ารวจตลอด 
สร้างความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก  กระผมจึงอยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน
พิจารณาให้ความช่วยเหลือเปล่ียนจากท่อ PCV เป็นท่อเหล็กให้หน่อยครับ จะได้บรรเทา
ความเดือนร้อนเรื่องการน าน้ ามาใช้ในหมู่บ้านครับ  กระผมมีเรื่องท่ีจะเสนอเพียงเท่านี้ครับ  
ขอบคุณครับ 
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หัวหน้าส านักปลัด  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอ
ช้ีแจงรายละเอียดดังนี้ค่ะ  ส าหรับประปาภูเขาของหมู่ท่ี  5  บ้านห้วยใสนั้น  ไม่ได้เป็น
ครุภัณฑ์หรือใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนในการด าเนินการ
ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถจะน างบประมาณไปซ่อมแซมหรือเปล่ียน
ท่อประปาให้ได้  จึงขอให้หมู่บ้านจัดท าประชาคม  จัดท าโครงการเพื่อเสนอให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบรรจุไว้ในแผนฯ  เพื่อพิจารณาต้ังงบประมาณไปด าเนินการให้ค่ะ  ใน
ระหว่างนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็จะประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มาด าเนินการ
ซ่อมแซมท่อส่งน้ าประปาภูเขาไปก่อน  จากนั้นก็จะประสานแผนงานโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนต่อไป 

นายม่วน  สอนงอก  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม
นายม่วน  สอนงอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ท่ี  9  กระผมมี
เรื่องจะเสนอต่อท่ีประชุม  1  เรื่อง  คือ  เรื่องไฟกิ่งอยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลสอง
คอนหาอุปกรณ์มาครอบตรงสวิทต์เปิดปิดไฟ  เพราะตอนนี้ไม่มีท่ีครอบ กระผมเกรงว่ามัน
จะเกิดอันตราต่อผู้เปิด - ปิดไฟครับ  ฝากองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนช่วยด าเนินการ
ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่อง
ของไฟกิ่ง  หมู่ท่ี 9  บ้านเฉลิมราชย์  กระผมจะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีออกไปส ารวจ แล้ว
จะน าเสนอต่อผู้บริหาร และจะได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปครับ  

ประธานสภา  มี  ส.อบต.  ผู้ใดมีเรื่องท่ีจะเสนอในท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีผมขอปิด                       
                               การประชุมพร้อมนี้ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้   ขอขอบคุณและขอ 
                               ปิดการประชุม 
ปิดการประชุมเวลา 14.00  น. 
 
      (ลงช่ือ)      ดิเรก  บุญเทศ      ผู้จดบันทึกการประชุม 
       ( นายดิเรก  บุญเทศ  ) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทุกประการ   
เมื่อ  28  เมษายน   2564 
 

 (ลงช่ือ)           สังเวียน  พันแพง        ประธานกรรมการ 
                (นายสังเวียน  พันแพง) 

 
 

(ลงช่ือ)          กิตติพงษ์  เอียวงษ์        กรรมการ 
     (นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์ ) 
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(ลงช่ือ)            แสงรุณ  สีกา             กรรมการ 

        (นางแสงรุณ  สีกา)  
 

 
(ลงช่ือ)             ม่วน  สอนงอก     กรรมการ 

        (นายม่วน  สอนงอก) 
 

 
(ลงช่ือ)          จ ารัส  ท้าววงษ์        เลขานุการ 

      (นางจ ารัส  ท้าววงษ์)          
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1/2564 ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2564 
 
                                  (ลงช่ือ)    เมฆินทร์  อินทะยศ     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 
           (นายเมฆินทร์  อินทะยศ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


